

บุคลากร และนักศึกษา คณะสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วมถ่ายทอดสดการแสดงดนตรี "ขอบคุณทุกดวงใจ ร่วมสู้ภัยโควิด-19"



เมื่อวันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2564 บุคลากร และนักศึกษา คณะสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วมถ่ายทอดสดการแสดงดนตรี "ขอบคุณทุกดวงใจ ร่วมสู้ภัยโควิด-19" ณ ลานดนตรีอาสา สร้างความสุข สู้ภัยโควิด-19 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานกล่าวขอบคุณบุคลากร เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานที่ร่วมปฏิบัติงานสู้ภัยโควิด-19 ณ โรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยแม่โจ้



นอกจากนี้ยังมีการแสดงจาก วงดนตรี โรจน์ไทเกอร์ แบนด์, แชมป์ ศรีณย์ เดอะวอยส์ และอันธวัชชัย ชูเหมือน แม่โจ้ 51 เพื่อเป็นการสร้างความสุขและผ่อนคลายให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน และถ่ายทอดสดผ่านช่องทางออนไลน์ของมหาวิทยาลัยเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับชมอีกด้วย



คณะกรรมการโรคและการสื่อสาร รับการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019



เมื่อวันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2564 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อป้องกันความเสี่ยงในการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โครโควิด 19 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภากร ธาราฉาย คณบดีคณะสัตวศาสตร์ฯ ได้นำทีมงานอาจารย์ นักวิชาการสัตวบาล และนักศึกษาคณะสัตวศาสตร์ฯ เข้าพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อป้องกันความเสี่ยงในการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โครโควิด 19 (COVID-19) ภายในบริเวณอาคาร 75 ปีแม่โจ้ คณะกรรมการโรคและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้



คณะสารสนเทศและการสื่อสาร จัดกิจกรรมลดภาวะโลกร้อน



เมื่อวันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2564 คณะสารสนเทศและการสื่อสาร จัดกิจกรรมลดภาวะโลกร้อน ภายใต้โครงการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ชัยพิบูลย์ คณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร บุคลากร และนักศึกษา คณะสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วมกิจกรรม



โดยกิจกรรมดังกล่าวได้ร่วมกันปลูกหญ้าและจัดสวนแนวตั้ง เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับตัวอาคารของคณะสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งคณะฯ ตระหนักเสมอว่าการมีพื้นที่สีเขียวสามารถทำหน้าที่ช่วยแก้ปัญหามลพิษ ช่วยดูดซับฝุ่นสารมลพิษ และช่วยลดอุณหภูมิ ส่งผลให้เกิดการใช้พลังงานน้อยลง และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างยั่งยืน



คณะกรรมการสันทนาการและการสื่อสาร  
ร่วมกิจกรรม“แม่โจ้พัฒนามหาวิทยาลัยสู่  
มหาวิทยาลัยสีเขียว” Big Cleaning Day  
MAEJO Green Heart Smart University



เมื่อวันพุธที่ 19 พฤษภาคม 2564 คณะกรรมการสันทนาการและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกิจกรรม “แม่โจ้พัฒนามหาวิทยาลัยสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว” Big Cleaning Day MAEJO Green Heart Smart University ณ อาคารแม่ฟ้าพัน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. วีระพล ทองมา อธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม และ



คณะฯ รับมอบผลิตภัณฑ์ซิลเวอร์นาโนเพื่อนำไปใช้ทำความสะอาดฆ่าเชื้อในหน่วยงานที่สังกัด ร่วมสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัย ให้กับชุมชน ผู้ปกครอง นักศึกษา และบุคลากร รวมถึงเตรียมความพร้อมสำหรับเปิดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ 1/2564



คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมการทำงานเพื่อเสนอขอ กำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น ของบุคลากรสาย วิชาการ และบุคลากรสายสนับสนุน



เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม 2564 คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดกิจกรรมการเตรียมความพร้อมการทำงานเพื่อเสนอขอ กำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ณ ห้องประชุม IC103 อาคาร 75 ปี แม่โจ้ คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร คุณบุษบา กาทล ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ และกิจกรรม การจัดการความรู้ เรื่อง การบริการเงินและทรัพย์สินให้ส่วนราชการ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร คุณสุภาพร แก้วถาวร นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ และนางสาวมัลลิกา แซ่ลิ้ม นักวิชาการพัสดุ คณะวิทยาศาสตร์



ส่วนในช่วงบ่ายได้จัดกิจกรรมการจัดทำผลงานทางวิชาการเพื่อเสนอขอ กำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ของบุคลากรสายวิชาการ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร จากงานตำแหน่งและอัตรากำลัง กองการเจ้าหน้าที่ ได้แก่ นางสาวอรัทธา พิเชษฐพันธ์ นักทรัพยากรบุคคล, นางสาวสุพัตรา ตนเล็ก นักทรัพยากรบุคคล และ นางปิยะวดี ช่างทองเก่ง นักทรัพยากรบุคคล

